

จี สพฐ.กระจายอำนาจให้กศจ.-สพท.ทำแผนรับนักเรียน

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2562

**"สุเทพ"เล็งเคาะแผนรับนักเรียนปี 63 หลัง
ผอ.สพท.เรียกร้องให้กระจายอำนาจการรับนักเรียนให้ สพท.กับ สพท.วางแผนกันเอง**

วันนี้(3 มิ.ย.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ โดยตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่ถึงประเด็นแนวทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยเสียงส่วนใหญ่มีความต้องการให้กระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้เขตพื้นที่และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียนเอง เนื่องจากทั้ง กศจ.และ สพท.จะรูบริบทของโรงเรียนและข้อมูลจำนวนเด็กได้ดีกว่า ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ บอร์ด กพฐ.ควรเป็นผู้กำหนดนโยบายและวางกรอบหลักเกณฑ์การรับนักเรียนไวกว้าง ๆ เท่านั้น เช่น การกำหนดวันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับนักเรียนหากกระจายอำนาจไปให้ กศจ. และ สพท.ดูแลแล้วก็จะต้องรวมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า แนวทางการรับนักเรียนดังกล่าวยังไม่ใช้ข้อสรุปทั้งหมด เพียงแต่เป็นแค่การรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่ที่ถือเป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จริง โดยให้มีการกระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้ กศจ.และ สพท.ร่วมกันรับผิดชอบ เช่น การกำหนดแผนรับนักเรียนต่อห้อง เพราะเชื่อว่าเจ้าของพื้นที่ย่อมจะรูบริบทการทำงานของตัวเองได้ดีที่สุด อีกทั้งหากดำเนินการรับนักเรียนไปแล้วมีเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น กศจ.และ สพท.ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและดูแลความเรียบร้อยให้เกิดตามหลักธรรมาภิบาล

"อย่างไรก็ตามในเร็ว ๆ นี้ผมจะนำเสียงสะท้อนเกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียนไปหารือกับ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กพฐ. อีกครั้ง เพื่อให้ได้แนวทางการรับนักเรียนที่ชัดเจน พร้อมทั้งออกประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้สังคมรับทราบต่อไป" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562](#)